

กบข. จับมือ กรุงศรี ออโต้ โชว์สวัสดิการ สินเชื่อเช่าซื้อรถ เพื่อสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ

กบข. จับมือ กรุงศรี ออโต้ เปิดตัวสวัสดิการ “โครงการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับพนักงานและสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ” โชว์สิทธิประโยชน์ ผ่อนนาน ปลอดเงินดาวน์ ไม่ต้องค้ำประกัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั่วประเทศ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขานุการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความต้องการสวัสดิการของสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ พบว่าสมาชิก กบข. นอกจากจะมีความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นอันดับหนึ่งแล้ว รองลงมาอันดับสองเป็นสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งในปีนี้งบข. จึงเพิ่มทางเลือกให้กับสมาชิก กบข. โดยจับมือกับกรุงศรี ออโต้ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายครอบคลุมสามารถให้บริการในด้านสินเชื่อรถยนต์ครบวงจร ได้เป็นอย่างดี โดยสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่พิเศษกว่าบุคคลทั่วไป

“โครงการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับพนักงานและสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ” เป็นสวัสดิการ ใหม่ให้กับสมาชิก กบข. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระค่ารถจักรยานยนต์ รถยนต์ใหม่ และมีมือสอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เพียงแสดงบัตรสมาชิก กบข. เพื่อใช้สิทธิที่ บริษัท อยุรยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ออโต้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นการตอบสนอง นโยบายการจัดสวัสดิการ 3 ด้านของ กบข. ได้แก่ “ลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ และสร้างความสุข”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุรยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ออโต้ กล่าวว่า ทางกรุงศรี ออโต้ ได้มอบสิทธิพิเศษสูงสุดสำหรับสมาชิก กบข. ใน “โครงการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับพนักงานและสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ” โดยให้บริการผ่าน 34 สาขา ทั่วประเทศ ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และทุกสาขา ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 578 สาขา ทั่วประเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ ผ่อนนาน ปลอดเงินดาวน์ไม่ต้อง มีผู้ค้ำประกัน แถมส่วนลดดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง (กรุงศรี นิว คาร์)** เป็นบริการสินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง สำหรับรถทุกยี่ห้อ **รับส่วนลดดอกเบี้ย 0% 2 เดือนแรก สำหรับสมาชิก กบข. ที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 15ก.ค.54 และออกรถภายในวันที่ 15 ส.ค. 54**
- **สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใช้แล้ว (กรุงศรี ยูสด์ คาร์)** เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์มือสองจากเต็นท์รถยนต์ **ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ**
- **สินเชื่อเพื่อรถบ้าน (กรุงศรี แคช ทุ คาร์)** เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อรถบ้าน **ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน “แคช ทุ คาร์ แอสซิสแทนซ์” ฟรีตลอด 1 ปีแรก**
- **สินเชื่อเพื่อคนมีรถ (กรุงศรี คาร์ ฟอว์ แคช)** เป็นบริการสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ และต้องการเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน **ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ**
- **สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ (กรุงศรี มอเตอร์ไซด์)** เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ใหม่ **ไม่มีเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.25% ต่อเดือน ผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน**

ทั้งนี้ สมาชิก กบข. ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-740-7400 www.krungsriauto.com หรือ ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก 1179 กด 6 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th

เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิก 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 495,000 ล้านบาท

เกี่ยวกับกรุงศรี ออโต้ หรือ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) กรุงศรี ออโต้ เป็นผู้ดำเนินการให้บริการสินเชื่อยานยนต์ที่หลากหลายและครบวงจร ในกลุ่มธุรกิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยให้บริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการ ด้านการเงินของผู้ผลิต ตีลเลอร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ลูกค้าองค์กรและผู้บริโภคทั่วไป ในปี 2552-2553 กรุงศรี ออโต้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร A+ จาก ทริสเรตติ้ง สินเชื่อที่ให้บริการประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อคน

มีรถ “กรุงศรี คาร์ พอร์ แคช”, สินเชื่อเพื่อรถบ้าน “กรุงศรี แคช ทู คาร์”, สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซด์”, สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์”, สินเชื่อรถใช้แล้ว “กรุงศรี ยูสด์ คาร์”, สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ “กรุงศรี พลัส แอนด์ ลีสซิ่ง” และสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี ไฟแนนซ์” กรุงศรี ออโต้ พร้อมให้คำปรึกษาและบริการประทับใจผ่านสาขาของกรุงศรี ออโต้ 34 สาขา ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ และสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ ติดต่อ ‘กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์’ โทร. 0-2740-7400 เพื่อรับบริการ “ดีลิเวอรี่” ประเมินราคารถและทำสัญญาถึงบ้าน หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.krungsriauto.com

.....

ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก : นิตยาภรณ์ บัวนาค โทร. 02 636 1000 อ 256